

Tiếp nối truyền thống của Phụ nữ Cần Thơ

TRONG CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968

BAN TUYÊN GIÁO

Cách đây tròn 50 năm, đúng vào dịp Tết Mậu Thân 1968, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã đồng loạt mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên khắp chiến trường miền Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, tạo ra bước ngoặt quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, viết lên trang sử hào hùng trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc ta. Chấp hành sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Cần Thơ, phụ nữ Cần Thơ phấn khởi khẩn trương chuẩn bị mọi mặt để cùng với quân dân trong tỉnh bước vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy. Hàng loạt cán bộ cốt cán nữ từ các nơi được tăng cường về Tỉnh Hội Phụ nữ và một số về thị xã Cần Thơ, vì nơi đây là trọng điểm của tỉnh và cũng là trọng điểm của khu: như đồng chí Tám Hườn (Tô Thị Hiên), Hai Thanh (Cà Mau); Mười Bé (Kế Sách); Tư Bình (Kiên Giang); Tư Anh (Trà Vinh); Sáu Bé, Ba Kim Chi, Năm Thanh (Phụng Hiệp)... Qua thử thách máu lửa, nhiều mẹ, nhiều chị tỏ ra rất kiên cường, dũng cảm,

mưu trí, sáng tạo vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc bấy giờ, đồng chí Đặng Thị Tăng (Tư Bê) là một trong nhiều đồng chí bám trụ tại nội thành thành phố Cần Thơ, với nhiệm vụ là Trưởng ban cán sự vùng I được giao nhiệm vụ khi nổ ra tấn công thì đồng chí và cơ sở của mình phải vận động quần chúng đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, rải truyền đơn, diệt ác phá kềm, đánh cứ xá Mỹ, gây mất ổn định hậu cứ địch tại thành phố cho quần chúng nổi dậy. Chị Tăng còn cùng đồng sự vận động 6 chủ hộ là nữ trong nội thành tự giác làm hầm bí mật trong nhà cất giấu vũ khí và nuôi chứa cán bộ lãnh đạo chỉ huy tấn công. Quân dân Cần Thơ đã tiến công dồn dập vào thị xã, thị trấn; vào các cơ quan đầu não và căn cứ quân sự địch như: Tòa lãnh sự Mỹ, Đài Phát thanh, Khu văn hóa, đơn vị Cảnh sát dã chiến, cơ quan Quân đoàn 4, sân bay Trà Nóc (Lộ Tè)... Trong đó, phụ nữ Cần Thơ đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác vận động phụ nữ trong phối hợp với lực lượng vũ trang, góp công góp sức không nhỏ tạo nên chiến công lịch sử này. Các cấp Hội



bắn tỉa diệt nhiều địch. Với thành tích đó, chị được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phong tặng là “Nữ kiện tướng chiến hào”.

Sau này, chị được truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang. Qua đó, có gần 700 chị em được bình bầu phụ nữ 5 tốt 2, 3 năm liền. Một số đơn vị nữ cũng được Tỉnh hội đề nghị phụ nữ Tây Nam Bộ khen như: Đội nữ công binh Cần Thơ, đội nữ thanh niên xung phong hỏa tuyến ở lộ Vòng Cung, chị em phục vụ dân y dã chiến.

trong tỉnh đã huy động lực lượng chính trị, binh vận hàng trăm ngàn lượt chị em theo các tuyến sông rạch, ven thị xã, thị trấn chuẩn bị chờ lệnh tiến vào thị xã, thị trấn. Số ở lại phía sau, tham gia cùng lực lượng vũ trang bao vây đồn bót, tấn công chính trị, bức rút bức hàng nhiều đồn bót địch, hỗ trợ quần chúng phá ấp chiến lược, ấp tân sinh trở về ruộng vườn cũ, giành quyền làm chủ cơ sở với khí thế sục sôi quyết liệt chưa từng có, gây cho địch hoang mang tột độ.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, phụ nữ Cần Thơ còn đảm nhận nhiều công việc khác, từ khâu chuẩn bị như vận chuyển vũ khí, chỗ cất giấu vũ khí, hầm bí mật nuôi giấu cán bộ lãnh đạo chỉ huy, thương binh, tiếp tế, tải thương, mai táng liệt sĩ, hậu cần nhân dân, đưa đón dẫn đường cho đơn vị tấn công vào thị xã, thị trấn. Tuyến Vòng Cung Cần Thơ có trên 3.000 nữ tấn công hỏa tuyến. Ở hậu phương có trên 7.000 chị em tham gia xây dựng xã ấp chiến đấu, đào 20.000 hầm chông, vót 2,5 triệu mũi chông, đào 15.000m chiến hào. Ở tuyến lửa Vòng Cung, nhiều nữ thanh niên đã bám trụ chiến đấu rất kiên cường, nhiều chị đã hy sinh anh dũng trong đó có chị Trương Thị Cẩm Vân - người đã từng có mặt trên chiến hào suốt 100 ngày đêm, bám giữ mũi tiền tiêu,

Sau Tết Mậu Thân, đặc biệt khi chiến trường Vòng Cung nổ ra, các công tác tiếp tế, vận chuyển vũ khí đạn dược, nuôi giấu thương binh, chuyển thương binh, mai táng liệt sĩ, hậu cần nhân dân... được chị em phụ nữ Cần Thơ tham gia đông đảo với tất cả tâm huyết của mình. Các mẹ, các chị chẳng ngại gian khổ hy sinh để bảo toàn đưa chiếu thương về hậu cứ và mai táng tử thương dưới làn mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Không làm sao đo đếm được những cống hiến vật chất (tiền, vàng, lúa, gạo, bánh, lương khô, gà, vịt, sữa, đường...) cho tiền phương trong Tổng tiến công Mậu Thân. Riêng phụ nữ xã Thạnh Xuân gói 50.000 đòn bánh tét và 300 kg lương khô cho bộ đội. Không kể các xã khác, chỉ riêng xã Mỹ Khánh, các mẹ các chị nuôi chứa gần 250 thương binh, các xã Trường Long, Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa (Châu Thành) cũng đã nuôi giấu chăm sóc trên 2.000 thương binh cả tháng trời.

Nếu như thời kỳ Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Hội Phụ nữ có *phong trào 5 tốt* để vận động phụ nữ tham gia cùng toàn quân, toàn dân thành phố vào các cuộc đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang để tạo thành một sức mạnh đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân để chiến đấu chống Mỹ, thắng Mỹ; thì ngày nay trong thời

kỳ hòa bình, xây dựng đất nước hiện đại hóa - công nghiệp hóa, Hội Phụ nữ từng bước đổi mới phương thức hoạt động của Hội, tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội bằng nhiều hình thức, nội dung, chương trình phong phú; vận động chị em tích cực thực hiện phong trào thi đua *"Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"* và 02 cuộc vận động phụ nữ *"Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang"*; *"Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"* gắn với phong trào *"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"*; đồng thời hỗ trợ vốn cho chị em phát triển kinh tế gia đình để xóa đói giảm nghèo; tập hợp chị em vào các tổ, nhóm, CLB để chị em được nâng cao nhận thức, học tập, sinh hoạt các chuyên đề, các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để từ đó thực hiện tốt đồng thời vận động con em, người thân trong gia đình cùng tham gia thực hiện tốt pháp luật, đẩy lùi các tệ nạn xã hội... góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu mạnh, lịch sử văn minh.

Ở thời kỳ Xuân Mậu Thân 1968, các cấp Hội vận động chị em tăng gia sản xuất để làm hậu phương vững chắc, phục vụ tốt cho công tác nuôi quân; tập hợp chị em vận động chồng con tham gia kháng chiến, đào hầm cất giấu vũ khí và nuôi chứa cán bộ lãnh đạo chỉ huy; vận động một lực lượng chị em phụ nữ hùng hậu tham gia vào cuộc đấu tranh vũ trang... góp phần thắng lợi rất lớn trong cuộc chiến chống giặc thì ngày nay, các cấp Hội tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội, hàng năm tham gia thực hiện tốt công tác tuyến quân, vận động con em hội viên phụ nữ lên đường nhập ngũ thi hành nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc; tham gia các hoạt động Tết quân dân của thành phố và các địa phương; tổ chức Hội thi gói và nấu bánh tét gởi tân binh lên đường nhập ngũ, thăm đờm tình quân dân; tổ chức các đoàn phụ nữ đi thăm

và chúc mừng, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội kết nghĩa, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn nhân dịp lễ, Tết và ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12. Vận động hội viên, phụ nữ thành phố cùng với Trung ương Hội đóng góp Quỹ vì Trường Sa thân yêu.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của phụ nữ Cần Thơ một thời hào hùng, trải qua trong những giai đoạn lịch sử chiến tranh khốc liệt; bằng niềm tự hào và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, năng động, sáng tạo của các thế hệ phụ nữ đi trước, với lòng nhiệt huyết của thế hệ cán bộ Hội trong thời kỳ mới, hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố Cần Thơ trong năm 2017 tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Cần Thơ đã bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Thành ủy, của TW Hội LHPN Việt Nam và UBND thành phố đã tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan giúp cho phong trào phụ nữ hoạt động đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu đề ra. Hoạt động của Hội Phụ nữ thành phố được TW Hội, cấp ủy, chính quyền quan tâm ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao. Trong năm, Hội Phụ nữ thành phố đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nhận được Cờ thi đua của TW Hội LHPN Việt Nam *"Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2017"*; Cờ thi đua của UBND thành phố Cần Thơ và nhiều Bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ về thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới (2007 - 2017); Bộ Công an tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về *"Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội"*; và nhiều Bằng khen hoạt động chuyên đề khác của UBND thành phố.